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ภาพจากหนังสือพิมพไทยโพสต   ฉบับวันที่ ๑ ต.ค.๒๕๔๗ 
 

 นั่นเปนแคโครงการแรกครับ แตการ “ฮั้วแบบCEO” ไดลุกลามไปจนถึงงานที่เรียกวาสัญญาสัมปทาน  จนมี
การนําไปตั้งกระทูเพื่อทวงถามหาคําตอบกนัในสภาดวย 

คือสัญญาสัมปทานใหกับเอกชนเขาบริหารและกอสรางทาเรือแหลมฉบัง เฟส ๒  
 โดยสําหรับ เฟส  ๑  นั้น  รัฐเปนคนกอสรางทาเรือเอง  
 ขออธิบายเพื่อทําความเขาใจไดงาย ๆอยางนี้ครับ  ทาเรือแหลมฉบังเปนทาเรือที่สําคัญมาก  เพราะเปน
ชองทางหายใจของประเทศในเรื่องการสงออกสินคา  ขณะที่ทาเรือคลองเตยใชงานมานาน  และมีปญหามาก  เพราะ 
กทม. ขยายตัวมากขึ้นทุกวัน  การแกไขปญหาเรื่องนี้ในระยะยาว  หนีไมพนที่จะตองยายทาเรือออกไป 
 ผลสรุปไปลงที่ทาเรือแหลมฉบัง ซ่ึงผมเชื่อวาตอไปความจําเปนของทาเรือคลองเตยก็คงตองยกเลิกกิจการ
ไป  แตจะไปมะรุมมะตุมกนัที่ทาเรือแหลมฉบังแทน  
 เดิมทีฝายราชการไมอยากบริหารทาเรือเอง  แตรัฐบาลจะเปนคนสรางทาเรือ  แลวใหเอกชนมาประมูลเพื่อ
บริหาร  มีสัญญาสัมปทานรวม  ๒๐ - ๓๐ ป  แตไมไดใหทั้งหมด  จะแบงเปนล็อค ๆไปครับ 
 อธิบายใหเห็นภาพมากขึน้ ทาเรือก็คือ อาว  แบงออกเปนเบยที่ ๑  เบยที่ ๒  เบยที่ ๓ 
 เบยที่ ๑  นีก่อสรางเสร็จแลว  มีทั้งหมด  ๗ - ๘ ล็อค  มีผูบริหารหลายราย  มีทั้งคนไทย  สิงคโปร  และ 
ฮองกง 
 เบยที่  ๒  กอสรางไปบางสวน  แลวรัฐบาลชุดนี้มาแนวใหม  บอกวาในอาวที่ ๒  หรือเบยที่ ๒  นี่รัฐจะไม
กอสรางแลว  แตจะใหสัมปทานเอกชนมากอสราง  แลวใหดําเนินการทั้งหมด  โดยเอาเอกชนมารายเดยีวเลย 
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 ตรงนี้แหละทีผ่มตามไปดูและพบวา นาจะมีอะไรผิดปรกติครับ  วานโยบายอยางนี้ถูกตองหรือเปลา  เพราะ
การยกทาเรือใหเอกชนกอสรางและบริหารรวม ๓๐ ป เทากับวาปลอยใหปลองหายใจของประเทศในการสงออก
สินคา  อยูในมอืของเอกชนรายเดยีวไปตลอดอายุสัมปทานใชหรือไม  
 ในนโยบาย ผมคิดวาเปนสิทธิของรัฐบาลที่จะทําได   แตประเด็นสําคัญก็คือวา  เวลาคัดเลือกเอกชนมา
ทํางานมีความโปรงใสหรือไมตางหาก 
 วิธีการเขาล็อคอีกตามเคยครบั  คือผูเสนอตองเสนอ  ๒  ซอง  คือซองเทคนิค  และซองราคา  แตกรณีทาเรือ
แหลมฉบัง ลึกซึ้งมากกวานั้น  เพราะนอกเหนือจากไมเปดซองราคา  หลังจากไมผานซองเทคนิคแลว  เร่ืองของราคา
กลับไมถือวาเปนเรื่องสําคัญที่สุด  การเสนอราคาคณะกรรมการพิจารณากลับใหน้ําหนักเพยีงรอยละ  ๒๐  เทานัน้  
แตเร่ืองทางเทคนิคกลับใหน้าํหนักสูง ถึงรอยละ  ๘๐ 
 นาประหลาดใจสุด ๆ ไหมครับ เพราะจริง ๆถาหากคํานึงถึงที่ประโยชนของรัฐเปนทีต่ั้ง จะตองพจิารณาให
ผานเรื่องเทคนิคไปกอน  แลวคอยไปวากนัราคา เพื่อใชเปนเครื่องตัดสิน  เพราะการเสนอราคาคือการเสนอ
ผลประโยชนตอบแทนใหรัฐ คนธรรมดาสามัญฟงก็ยอมเขาใจเหมือนที่ผมเขาใจ แตโครงการนี้ไมใช ? เขาทําตรงกัน
ขาม !!! 
 ผมขุดตอไปอีก ยังพบเรื่องทีลึ่กซึ้งและสุดคลาสสิคตอไปอีก  ผูอานตองอานชาๆ  เพื่อใหเขาใจนะครับ   

อานแลวทานจะทึ่งมากกวา  เขาทํากันไดถึงขนาดนี้เชยีวหรือ ? 
โครงการนี้เปนโครงการที่อนุญาตใหเอกชนเขามารวมทนุกับรัฐบาล  เพราะฉะนัน้จะตองเขาขาย พ.ร.บ.รวมทุน
ระหวางภาครฐักับเอกชน  เปนวิธีการขั้นตอนที่ไดมีการวางกฎเกณฑกันไว 

ที่สําคัญที่สุดตองจางที่ปรึกษามาพิจารณานะครับ  วาโครงการนี้ควรจะดําเนินการแบบไหน  อยางไร รัฐควร
จะไดผลตอบแทนเทาไหร  จึงจะคุมคา 
 ถึงควรใหเอกชนเขามาลงทุน 
 กระทรวงคมนาคมไดทําตามขั้นตอนที่ พ.ร.บ.รวมทุนฯไดกําหนดไว  แลวนําเสนอกระทรวงการคลงั  กอน
กระทรวงฯนําเสนอคณะรัฐมนตรี   
 รัฐมนตรีใหความเหน็ชอบเรื่องนี้เมื่อวันที ่ ๑  กันยายน  ๒๕๔๗ 
 เบื้องตนของเรื่องนี้ที่นินทากนัมากคือ  เราอนุญาตใหผูรับเหมาหรือเอกชนที่เขามารวมทุน  ยื่นซองเมื่อวันที่  
๑๗  กนัยายน  ๒๕๔๗ 
 ปรากฎวา  วนัที่  ๒๘  กันยายน ๒๕๔๗  ไดผูประกอบการแลวครับ  ใชเวลาพิจารณาเพียง  ๑๑  วนั  รวมทั้ง
วันเสารอาทิตยดวยนะครับ รวดเร็วดีจริง ๆ 
 ไมนาเชื่อวาโครงการใหญขนาดนี้  จะยกทาเรือน้ําลึกริมฝงทะเลตะวนัออกของเราใหเอกชนเชา  เพื่อหา
ผลประโยชน  ๓๐ ป  มูลคาของโครงการที่รัฐควรไดรับ  ๗๐,๐๐๐  ลานบาท  ใชเวลาพิจารณาเพียง  ๑๑ วันครับ 
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 เสนอ ครม. ปุบ  ครม. อนุมัติปบเลยครับ 
 นี่เปนเรื่องแรกที่เขานินทากนัวาพจิารณาเร็วจัง  เวลาซักถามกันในสภา  รัฐมนตรีตอบวา  ไมเร็วหรอก  
เพราะโครงการนี้เร่ิมมาตั้งแตป  ๒๕๔๖  แลว 
 พูดงายๆวาเปนเวลา  ๑๐ เดอืนแลว  แตนัน่ไมใชคําถามครับ 
 คําถามที่คนเขาสนใจ  เขาถามวา  ทําไมใชเวลาเพียง  ๑๑ วันเทานั้น  พิจารณาไดวาบรษิัทนี้ดแีละเหมาะสม  
ใหผลประโยชนตอบแทนรัฐคุมคา 
 ๑๑ วัน  / ๗ หม่ืนกวาลาน  / สัญญาสัมปทาน  ๓๐ ป !!! 
 คําถามที่ตามมาอีกก็คือ  เร่ืองของความเหมาะสมในการพจิารณา  วาบรษิัทไหนเปนบริษัทที่ดีที่สุด 
 ที่ผมไดพูดเรื่องการเปด  ๒  ซอง  คือซองเทคนิค  กับซองราคา  รายการนี้ผูยื่นซองมีเพียง  ๓  รายครับ 
 รายที่ไดไปคือรายจากฮองกง  บริษัท Hutchison Joint Venture ช่ือเดียวกบัยี่หอโทรศัพทยี่หอหนึ่ง 
 สวน Dubai Joint Venture และ PSA Joint Venture ยื่นซองเทคนิคและซองราคาดวยกันทั้งหมด  ปรากฏวา
กลุม Dubai Joint Venture ไมผานเรื่องเทคนิค  ทําใหไมมีโอกาสรูวา รายนี้ เสนอราคาเทาไหร รูอยางเดียววาเขาเลือก
ให Hutchison Joint Venture ชนะประมูล  
 ที่ผมพูดวาเรื่องนี้ลึกซึ้งและสุดคลาสสิคก็คือ  ในการเสนอขอมูลทางเทคนิค  การทาเรือแหงประเทศไทย ได
กําหนดวา  เอกชนจะตองเสนออะไรบาง  ที่เปนเนื้อหาและเปนสาระสาํคัญในขอเสนอทางเทคนิค 
 ปรากฏวาในเอกสารที่ผมไดมา  มีการระบุขอกําหนดไววา  เอกชนทีจ่ะนําเสนอจะตองแสดงงบการเงิน
ลวงหนา  คือประมาณการในชวง  ๓๐ ปขางหนา  วางบการเงินของบริษัทจะมหีนาตาอยางไร 
 ถาทานเปนเอกชน  ทานมาเสนองานในโครงการนี้  เวลาเขาใหเสนองบการเงิน  ทานตองระบุใหชัดเจนวา   

บริษัททานจะตองลงทุนกอสรางเทาไหร   
จะตองใชเงินคาวาจางคนบริหารจัดการเทาไหร   
คาดวาจะมีเรือสินคามาจอดวนัละกี่ลํา  เดือนละกี่ลํา   
ขนถายสินคากี่ตูคอนเทนเนอรตอป  เปนตน 
ประเด็นสําคัญที่สุดคือ  ทานจะตองระบวุา  คาใชจายของทานมีอะไรบาง  เงินที่ตองจายคาสัมปทานใหกับ

รัฐนั้น  แตละปจะจายเทาไหร  จายอยางไร 
นั่นหมายความวาผูเสนอซองเทคนิคทั้ง  ๓  ราย  จําเปนตองเสนอประมาณการงบการเงิน  ซ่ึงรวมถึง

ประมาณการหรือขอกําหนดที่วาดวย  คือ ผูเสนอจะตองจายเงินใหกบัการทาเรือแหงประเทศไทย  เทาไหร  และ
เมื่อไหร 

พูดงาย ๆ ก็คือ  ซองราคามันซอนอยูในซองเทคนิคแลวครับ !!! 
เร่ืองนี้ผมงงมากเลย  ถาการทาเรือแหงประเทศไทย กําหนดอยางนีแ้ลว  ทําไมจะตองไปเปดซองราคาให

เสียเวลาดวยเลา 
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พิจารณาเพียงซองเดียวก็เทากับพิจารณาทัง้ซองเทคนิคและซองราคา 
ทําไมจะตองทาํแบบนี้   ผมขออนุญาตใชคําวา “ดัดจริต”  บอกวาถาเทคนิคไมผาน ไมเปดซองราคา  ทั้ง ๆที่

ซองราคาไมตองเปดก็รูอยูแลว  เพราะจะตองเปนตัวเลขตัวเดยีวกันที่ตองเสนอในงบการเงิน  ที่อยูในขอเสนอทาง
เทคนิคไงครับ 

ขอเท็จจริงเรื่องนี้ยืนยันไดทัง้จากเอกสารทีผ่มไดมา  และจากคําตอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ที่ตอบในสภา  ทานบอกเองเลยวา  มีบริษัทที่เสนอราคาใหสูงแตก็ไมใชวาจะได   บริษัทที่วานีเ้สนอถึง  ๗,๐๐๐ กวา
ลานบาท 

ที่ผมงงก็ตรงนี้แหละครับ  ไหนทานบอกวาไมไดเปดซองราคา  ทําไมทานไปรูละ  วาเขาเสนอราคาที่
เทาไหร 

คณะรัฐมนตรีรูเร่ืองนี้หรือเปลา ถึงอนุมัติออกมาได หรือวารูกันเองเพยีง 2 คน คือ หวัหนารัฐบาลกบั
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
ฉลาดทําครับ  แตคนเราไมไดกินแกลบ  กนิขาวเหมือนกนั  ผมถือวาการตุกติกตรงนีน้าเกลียดมาก  สกปรกที่สุด
เทาที่เคยเห็นการประมูล !!! 

และประเด็นนีก้็ยังเปนประเด็นที่ยังไมมีคําตอบจากรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ  วาถาหากซองเทคนิค ตองใส
ผลประโยชนตอบแทนที่จะใหรัฐไปดวยแลว  ทําไมจะตองไปเปดซองราคาอีก   

ไมมีคําตอบจริง ๆ ครับทาน  
ประเด็นที่สําคญัมาก ๆในลําดับตอมา  คือ ประเด็นทีเ่กี่ยวกับเงนิผลตอบแทนที่รัฐพึงจะไดรับ  ซ่ึงรัฐมนตรี

ย้ําแลวย้ําอีก  วารัฐไมอยากไดผลตอบแทนสูง  ไมอยากไดเงินมากหรอก  เพราะวาถาไปเอาเงินมาก เขาจะเก็บจาก
ผูประกอบการมาก 

พูดอยางนีน้าเกลียดครับ 
เพราะมีหลักประกันอะไร วาถาบริษัทที่ไดประมูลไปเขาจายใหรัฐนอย  แลวเขาจะไมไปเก็บจาก

ผูประกอบการมาก  ชวยบอกหนอยซิ โดยเฉพาะไมมีคูแขงขันเพราะบริษัทเดียวไดไปหมดทั้งอาว 
วิธีการพิจารณาที่ถูกตองที่สุด  คือเราจะตองใชเอกสารของบริษัทที่ปรึกษาที่เราจางขึน้มาเปนองคประกอบ

ในการตัดสนิใจ  โครงการนี้มีการวาจางทีป่รึกษาใหพิจารณาเรื่องนี้ไวแลว  เขาเสนอไววาเอกชน  พึงใหผลตอบแทน
แกรัฐเปนจํานวนเงนิเทาไหร รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆเต็มพรืดไปหมด  

พอไปพลิกดูรายงานของบรษิัทที่ปรึกษาจะเหน็ชัดเลยครับ  เขาบอกเปนตัวเลขไววา   ควรมีการกําหนด
ผลตอบแทนขั้นต่ําที่สุดปหนึง่ ๆ ตองจายใหรัฐเทาไหร  ในชวง  ๓๐ ป  แลวมาประกวดแขงกัน  วาใครใหเพิ่ม
มากกวาขัน้ต่ํา   

ใครใหมากที่สุดคนนั้นเรานาจะจาง  เรานาจะออกสัมปทานให !!! 
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แตเขาบอกวาไมวาจะเสนอราคาเทาไหร  เขาคิดวาราคาที่เหมาะสมทีสุ่ด   ควรคิดราคายอนหลัง   เปนตัว
เลขที่เรียกวา NPV  (Net Present Value)  นะครับ  เพราะวาการที่เราจะเอารายรับที่รัฐจะได  หรือการทาเรือควรจะได
ใน  ๓๐ ป  มาเปรียบเทียบกนันั้นทําไดยาก  เพราะบางคนเสนอวา  ๑๐ ปแรกไมจายเงินเลย  บางคนก็เร่ิมจายตั้งแตป
ที่ ๑  อยางนี้เปนตน 

เขาก็ตองคิดทอนตัวเลขกลับมา  ในอัตราทีถื่อวาเปนผลตอบแทนที่เหมาะสม  ที่ปรึกษาบอกวา  อัตราที่
เหมาะสมนาจะอยูที่อัตรารอยละ  ๑๒  เขาก็ตั้งสมมุติฐานขึ้นมาวาเวลา  ๓๐ ป  ถาใชเงินลงทุนขนาดนี้  ถารัฐไดอัตรา
ผลตอบแทนรอยละ  ๑๒  เอกชนนาจะพอใจ   

ดังนั้นเอกชนนาจะแบงเงินใหกับรัฐเปนเงินสุทธิ ณ วันนี้ ณ ปนี้  เปนเงิน ๑๑,๓๐๐  กวาลานบาทเศษ 
เราก็ควรจะกลบัไปดูวา  ที่ผูประมูล ๆไดแลว ครม.อนุมัติใหเปนเจาของสัมปทาน  ๓๐ ปแลว  คือบริษัท ฮัท

ชินสัน พอรต  เขาเสนอราคาจริง ๆที่เทาไหร 
ขั้นต่ําที่เสนอมา  ๓๐ ป  ที่การทาเรือเห็นวาควรจะไดรับเปนเงิน  ๕๑,๙๑๐  ลานบาท 
นั่นหมายความวาบริษัทเอกชนทั้ง  ๓  ราย  ตองใหอยางนอยที่สุด  ๕๑,๙๑๐  ลานบาท  สําหรับเงินที่เพิ่มไป

จากนั้นตองแขงกันครับ 
บริษัทฮัทชินสันเสนอวา  ๑๐ ปแรกไม ใหเงินเพิ่มเลย  ใหเฉพาะตามที่กาํหนดไว  ใน  TOR  คือ ขอกําหนด

ในการประมูลเทานั้น 
 ปที่  ๑๑  จึงจะจายเพิ่ม  ๒๙๔  ลาน 
 ปที่  ๑๒  จาย  ๓๒๘  ลาน  จายไปเรื่อย ๆ  รวมเงินเพิ่มทัง้หมดตลอด  ๓๐ ป   
เปนเงิน ๘,๘๙๘  ลานบาท   
 รวมเบ็ดเสร็จแลว  ฮัทชินสัน  เสนอจายเปนเงินคาสัมปทานทั้งส้ิน  ๖๐,๘๐๘ ลานบาท 
 ถาจะทอนลงมาเปนเงินที่เรียกวา  คาของเงนิ ณ ปจจุบัน ในอัตราเดยีวกันกับที่บริษัทที่ปรึกษาคิดไว  คือรอย
ละ  ๑๒  จะเปนเงิน  NPV  ๗,๕๘๘  ลานบาท 
 พอพลิกดูเอกสารของที่ปรึกษาเขาบอกวา  รัฐพึงไดรับ  ๑๑,๐๐๐  ลานบาทเศษ  พูดงายๆวา  ไดรับต่าํกวาที่
ปรึกษาคํานวณไว  ๔,๐๐๐  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  ๖๐  นั่นเอง  
 
 แลวคนที่รับผิดชอบโครงการ ทําอยางนี้ไดอยางไรครับ   

ทําไมไมเจรจา     
ทําไมไมขอเงนิเพิ่ม 
จะมาบอกอยางเดียววาบรษิทันี้ดีมาก  เปนบริษัทระดับ  WORLD  CLASS  ใหญที่สุดในโลก  ถาอางเหตุผล

อยางนั้นแลว ไมตองประมลูครับ  เลือกเขาไปไดเลย  แลวเจรจา  ก็คงไมมีใครวา  ถาหากวาเจรจาถกูตอง  หรือกลัว
ผิดระเบียบ  แลวทําไมจะตองทําเปนวาเปด  ๒  ซอง  ในเมื่อเปดซองเดยีวก็รูราคาอยูแลว 



ใครวาคนรวยไมโกง(ฮั้วแบบ CEO) 

เวลาเปดซองราคาของ บริษัท ฮัทชินสัน  พอรต  ราคาที่ฮัทชินสัน  พอรต เสนอผลตอบแทนใหกับการ
ทาเรือฯ  เปนตัวเลขตัวเดียวกันกับที่ระบุไวในงบการเงนิที่นําเสนอในสวนของเทคนิคครับ แตทําไมยังเลือกบรษิัทนี้ 
รวมทั้งเงินที่บริษัทเสนอผลตอบแทนต่ําไปกวาที่ควรจะเปนถึง ๔,๐๐๐ ลานบาท หายไปไหน ใครเอาเขากระเปา 
ตอบหนอยครบั ? 

ขอสําคัญที่สุดอีกประการ กค็ือ  สัญญาสัมปทานเปนขอผูกพันที่รัฐบาลนี้หมดไปแลว  รัฐบาลหนา  รัฐบาล
ตอ ๆไปจะตองรับผิดชอบรวมกัน  คือไมสามารถแกไขสัญญาที่ทําไว  ๓๐  ปไดครับ 

คิดดูเอาเองวาประเทศชาติเสียหายขนาดไหน 
คําตอบที่ใหในสภา  ถามวาทําไมทําไดเร็ว  ตอบวาชาไปดวยซํ้า  อยากใหเร็วกวานี ้
ถามวาทําไมผลประโยชนตอบแทนของรัฐจึงต่ํามาก  ต่าํกวาบริษัททีป่รึกษาเสนอถงึ  ๔,๐๐๐  ลานบาท  ก็

เล่ียงไปตอบวาวิธีคํานวณตางกัน  คิดอัตราดอกเบี้ยตางกนั  ซ่ึงไมไดเกีย่วกันเลยกับวธีิคํานวณ  NPV  และอางวา
ผลตอบแทนไมสําคัญ    แลวอะไรสําคัญครับ ถาผลประโยชนของประเทศไมสําคัญที่สุด 

หลังผมอภิปรายเรื่องนี้ในสภา รูไหมครับ เกิดอะไรขึ้น มีผูหวังดีโทรศัพทมาหา บอกวาเปนเจาหนาที่การ
ทาเรือฯ มีขอมูลเด็ดในเรื่องนี ้คุยไปคุยมา มาหลอกถามวาผมไดขอมูลทั้งหมดมาจากไหน อยางนี้เขาเรียกวาอาปากก็
เห็นไปถึงลําไสครับ วาใครใชใหโทรฯมา   

 
เร่ืองทั้งหมดนีผ้มไดยื่นเอกสารไปยัง ป.ป.ช. และ สตง. เพื่อใหตรวจสอบเรื่องนี้แลวครับ 
ตอนนี้ก็ไดแตภาวนาวา ป.ป.ช.และ สตง. จะสามารถทํางานตามหนาทีไ่ดอยางเต็มที่  ปราศจากการ

แทรกแซงจากทางการเมือง  เผ่ือวาเราจะไดมีโอกาสเห็นการกระชากหนากากจอมโจรผูฉกผลประโยชนของชาติ เขา
กระเปาตวัเองไงครับ  


